



ดร.คองกระพัน
อินทรแจ้ง

PTTGC ชื่อ Allnex ไม่แพง

■ หนุน EBITDA พุ่งแรง ■ เล็งดีล M&A กลุ่ม HVB

นิวส์ คอนเน็คท์ - PTTGC มั่นใจการเข้าชื่อ Allnex คุ่มค่าเงินลงทุน ประเมิน EBITDA ปี 65 เติบโตก้าวกระโดด เดินหน้าแผนทำดีล M&A เพิ่มเติม หวังเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ HVB

ดร.คองกระพันอินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้ และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

NDR หวังเศรษฐกิจฟื้น

บุกกลุ่ม Delivery ในไทย

นิวส์ คอนเน็คท์ - NDR หวังผลงานครึ่งปีหลังสดใส หากภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นหนุนกำลังซื้อฟื้นตัว เดินหน้ารุกตลาดเดลิเวอรีในประเทศ ต้นปีปริมาณการใช้ยางรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้ เติบโต 15-20%

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโต กว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจในประเทศ โดยรวมน่าจะเริ่มดีขึ้น [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

กรุ๊ปลีส์เคลียร์ชัด

GLH ง่ายหนีครบ

ลุยธุรกิจเต็มสูบ!

นิวส์ คอนเน็คท์ - กรุ๊ปลีส์เคลียร์ชัด GLH ชำระหนี้ครบถ้วนตามคำสั่งศาล ปลดล็อกข้อข้องใจ KPMG พร้อมเดินหน้าธุรกิจเต็มทีหลังจบโควิด

นายทัตติยะ โคนินชิตะ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 GLH (Group Lease Holding Pte. Ltd.) บริษัทย่อยของ GL ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ส่วนที่เหลือ ครบเต็มจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยคำพิพากษาศาลสูงของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 ได้วินิจฉัยชี้ว่า GLH และจำเลยรายอื่นๆ [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ช่วยไทยพ้นโควิด 19....
วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ SCGP ร่วมมอบกระดาษเยื่อเอกสารแบรนด์ไอเดีย และแบรนด์สตูพรีม จำนวน 3,000 ริม ให้แก่ ผศ.ลักขณา เศรษฐะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นำไปใช้เก็บข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ ภายในหน่วยบริการ





PTTGC

และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 65 จะเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากจะมีการบันทึกผลประกอบการของบริษัท Allnex Holding GmbH (Allnex) เข้ามาในงบรวม โดยคาดว่าจะการเข้าซื้อกิจการ Allnex จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในไตรมาส 4/64

โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะรายได้จากทาง Allnex จะอยู่ที่ราว 2,133 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งจะเข้ามาหนุนรายได้รวมของบริษัทให้เพิ่มขึ้น

อีกราว 10% ในส่วนของ EBITDA ของ Allnex อยู่ที่ระดับ 17% หรือคิดเป็นมูลค่าราว 400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะหนุนให้ EBITDA รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2% จากเดิมที่อยู่ในระดับ 8-9% ขณะที่กำไรสุทธิของ Allnex คาดว่าจะอยู่ที่ราว 50% ของ EBITDA

สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ที่มีมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์บริษัทมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมเนื่องจากมูลค่าการลงทุนดังกล่าวเป็น 10 เท่าของ EBITDA ซึ่งถือเป็นระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการทำดีล M&A ของธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ระดับ 12-13 เท่าของ โดยบริษัทคาดว่าจะการ

ลงทุนในครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 13-15% ต่อปี และมี EBITDA เข้ามาเพิ่มเติมกว่า 400-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทั้งนี้บริษัทยังมองหาโอกาสในการทำดีล M&A เพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ โดยจะเน้นไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงหรือ HVB ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ HVB เป็น 25% ในปี 73 ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 10% และหลังซื้อกิจการ Allnex จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 20% ●



ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลวิชา

NDR

หลังจากเริ่มมีการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้น ขณะที่บริษัทจะเน้นการขยายตลาดทั้งในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถเดลิเวอรี่

ที่คาดว่าจะมีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้น ทำให้ความต้องการยางรถจักรยานยนต์ในตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดต่างประเทศมีแผนขยายตลาดมากขึ้นเช่น มาเลเซียลาวและกัมพูชา รวมถึงปัจจุบันกำลังเริ่มทำตลาดที่เกาหลีอยู่

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะตลาดประเทศมาเลเซียในไตรมาส 3/64 จะมีดีมานด์เพิ่มขึ้น หากกลับมาเปิดประเทศ ซึ่งในช่วงปิดประเทศส่งผลให้โรงงานในมาเลเซียไม่สามารถผลิตสินค้าได้ อาจจะทำให้เกิดภาวะสินค้าขาดตลาดในไตรมาส 3/64 ทำให้มันใจว่ารายได้รวมในปีนี้จะเติบโต 15-20% ตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปีหลังของบริษัท อีทรา (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนนั้น บริษัทจะเร่งผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยอีทรา มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเป็นเดือนละ 350 คัน จากเดิมที่วางแผนผลิตเดือนละ 100 คัน เนื่องจากมีคำสั่งจองเข้ามามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ●

GL

ต้องร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,187 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 30% ของค่าเสียหายที่ JTA เรียกร้อง

ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น คิดเป็นเงินประมาณ 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,527 ล้านบาท) เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครบกำหนดชำระให้แก่ JTA ในเดือน มี.ค. 2563 แต่ GL ได้ระงับการจ่ายเงิน เนื่องจากการทำของ JTA เอง

นายทัตชัยยะกล่าวว่า การชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์อย่างครบถ้วนนี้



ทัตชัยยะ ไคโนชิตะ

จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นหนึ่งในข้อข้องใจหลักของ KPMG ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทในปี 2563 และความไม่แน่นอนทางกฎหมายไปได้

และเมื่อได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ของศาลสิงคโปร์จนครบแล้ว ดังนั้น คำสั่งศาลที่มีต่อ GLH จึงได้ถูกปลดออกไป และนั่นทำให้ทั้งธุรกิจของ GL และ KPMG ไม่ติดปัญหาอีกต่อไป นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถเปิดเผยงบการเงินปี 2563 ได้ ●



ดีแทคเปิดแคมเปญ ‘ใจดี มีวงเงินให้ยืม’

นิวส์คอนเน็คท์-ดีแทคร่วมกับLINEBKและ KBTG เปิดแคมเปญ ‘ใจดี มีวงเงินให้ยืม’ บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ต้องการเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน

นายฮวาริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าด้วยใจผ่าน “บริการใจดี” ซึ่งวันนี้ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยบริการทางการเงินใหม่ล่าสุด ในแคมเปญ “ใจดี มีวงเงินให้ยืม” ภายใต้ความร่วมมือจาก LINE BK และ KBTG โดยจุดเด่นคือการให้บริการสินเชื่อแบบดิจิทัลที่สามารถสมัครและรับการอนุมัติผ่าน LINE ลดความยุ่งยากจากการสมัครและติดตามผลการอนุมัติสินเชื่อโดยปกติทั่วไป ทำให้ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าของดีแทคได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยแคมเปญใจดี มีวงเงินให้ยืม ในช่วงแรก จะทดลองมอบข้อเสนอมอบให้กับลูกค้าดีแทคเฉพาะกลุ่มผ่านช่องทาง dtac แอปพลิเคชัน SMS จากดีแทค และสื่อออนไลน์ และระบบจะเปิดให้สามารถเข้าสมัครบริการวงเงินให้ยืม (Credit Line)



ของ LINE BK ได้ทันทีเพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ต้องการ เช่น เพื่อการบริโภคและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยลูกค้าสามารถเลือกการเบิกถอนเงินสดตามสะดวกได้ทันทีหลังได้รับอนุมัติวงเงิน

นายธนาไพฑูริการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลสิกร ไลน์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อต่อยอดแนวคิด “เรื่องเงินง่ายใน LINE คุณ” ของ LINEBK เอง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายและสะดวกขึ้นภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบันการขอสินเชื่อแบบดิจิทัลนี้จะมีขั้นตอนการกู้ยืมง่าย

และเกณฑ์การอนุมัติจะผ่อนคลายกว่าเมื่อเทียบกับการให้กู้ยืมแบบเดิม

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลสิกรบิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการผนึกกำลังกับทั้งสองบริษัทเพื่อสร้าง Co-Innovation Partnership นี้ขึ้นมา ซึ่งมองว่าเทคโนโลยีทางการเงินของ KBTG สามารถช่วยเติมเต็มให้การพัฒนาแคมเปญ ใจดี มีวงเงินให้ยืม สมบูรณ์แบบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี โดยจุดแข็งของทั้งสามองค์กรนี้จะนำมาซึ่งบริการสินเชื่อดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนไทยในยุค New Normal

ภาพข่าว



วิริยะประกันภัย สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

นายแพทย์ปิยชาติ สุทธิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงอาหารพร้อมทานและน้ำดื่ม จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายไพฑูริ ทองริ้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

SIMAT เซ็นเอ็มโอยู FOT เครือ “เจริญเคเบิลทีวี”

คุณบุญเลิศ เอี่ยมวรชัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรวิฑูมิ กานต์นิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ คุณปลุชชน ศิริมงคลลาวัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟโอที เอ็มเอสไอ จำกัด หรือ FOT บริษัทในเครือเจริญเคเบิลทีวี เคเบิลทีวีอันดับ 1 ของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในโครงการ SINET ในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เป็นต้น

